

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

### FORTH – แพงได้ ก็ควรรีบแพง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลิจิวหัว...** เหมือนกับ ตลาด หรือ SET Index นั้นแหละครับ อากาศขึ้นมาได้

หรือ การจะตีผ่านแนวต้านที่เคยเป็นเส้นแนวรับของแนวโน้มขาขึ้นเดิมนั้น การขึ้น จะต้องรีบขึ้นแรงๆ ด้วย เรียกว่า จะแพงก็ต้องรีบๆ แพง จะแรง ก็ต้องแรงให้ขาดไม่ถึง... ไม่เช่นนั้น ความเสี่ยง หรือ การพร้อมลง ก็จะพร้อมเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเหมือนกัน อะไรๆ ในระยะนี้ ก็ยังคงถือว่ามีความเสี่ยงอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน เรื่องร้าย เรื่องหนึ่งหาย อาจจะมีเรื่องร้ายๆ เรื่องอื่น ที่พร้อมจะโผล่มาได้ทุกเมื่อ ดังนั้น การเก็งกำไร การลงทุนช่วงนี้ ก็ต้องระวังๆ ตัวกันให้มากกว่าเดิม เดิมภูมิคุ้มกัน ให้มากๆ ขึ้นหน่อยนะครับ เราจะได้อยู่รอดปลอดภัยกัน และเรื่องของการมีภูมิคุ้มกัน บางท่านก็อาจจะมามากอยู่แล้ว เข้าใจเรื่องของตลาดได้ตั้งอยู่แล้ว อันนี้ก็ไม่ว่ากัน แต่ในบางครั้ง เราก็อาจจะมีการพลาดท่าเสียที่ได้เหมือนกันนะครับ เนื่องจาก รู้ช้ารู้เร่า นี่แหละ เราไม่รู้ช้า เขาก็รู้เร่า เราคิดอย่างไร เขาก็รู้ และเขาก็อาจจะทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่ควรจะเป็น... แบบหุ้นที่ราคาถูกๆ ไม่มีใครกล้าเล่น ไม่มีคนกล้าซื้อ แถมจะมีแต่คนจ้องขาย เขาก็อาจจะถือโอกาสลากขึ้นเอาหน้าชื่อๆ ก่อนที่เราจะรู้อะไรจริงๆ ตามมา... หรือ อะไรที่เรามองว่าแพง หรือ ไม่น่าซื้อแล้ว ราคาหุ้นก็ไมยอมจะลงให้เห็น แม้ว่าจะมีแกว่งๆ ยึกยักอยู่บ้าง แต่ก็เหมือนอยากจะขึ้นมากกว่า ซึ่งอาการแบบนี้ เขาก็มักจะรีบๆ ยิ่งขึ้นแรง ยิ่งขึ้นไกลๆ ได้สบายๆ เพราะไม่มีคนกล้าไล่ตาม เขาก็เล่นสบายๆ แล้วค่อยไปหารูปแบบการแกว่งตัวสูงๆ เพื่อเรียกแขกกันภายหลัง... คือ ถ้าเข้าไม่ติดหุ้นเอง เขาก็ขายของได้ราคาดีแหละนะ ถ้าเข้าใจ เขาก็หาเงินได้

**ดูตามเกม...** ก็เหมือนจะราคาแพงแล้วเลยก็ว่าได้ ยิ่งเรื่องของข่าวดีๆ อาจจะออกมาหมด

จนแทบจะต้องหาข่าวดีใหม่ๆ ถ้ายังหาไม่ได้ หุ้นก็คงจะไปยาก... แต่ก็นั่นแหละ ถ้าอยากขายของ ต้องรีบแพง

**แนวรับ : ... 30.0-29.0 และ ต้องไม่ลงมามากกว่า 28.0**

**เป้าหมาย : ... 38.0-40.0 เป็นเป้าหมายของการเล่นรอบเก็งกำไร**

Price Chart...(FORTH)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น FORTH...** เราจะมองว่า จากการขึ้นมา ในระลอกล่าสุด แล้วมีการแกว่งๆ ขึ้นลง ตามภาพที่เห็น จะเป็นการแกว่งเพื่อพักตัว หรือ สร้างฐานสำหรับการขึ้นต่อระลอกใหม่ก็ว่าได้ ยิ่งถ้าเห็นสูงกว่า 32.0 ได้ นั่นก็จะยืนยันว่า แนวโน้มขาขึ้น หรือการขึ้นต่อ จะมีต่อไป แล้วยิ่งถ้าเป็นเรื่องของสัญญาณ MA. ที่ยังมีค่าเชิงบวก โอกาสจะขึ้นยาวๆ ก็มีความเป็นไปได้ ซึ่งถ้าจะคำนวณกันตามรูปแบบของ MA. นั้น ก็จะได้เป้าหมายที่ 39.0 ซึ่งก็จะสอดคล้องกับเป้าหมาย 38.0-40.0 ที่ได้มาจาก การวิเคราะห์ทางจากแนวโน้มโครงสร้างการแกว่งตัว... ดังนั้น ราคาในระดับ 30.0-29.0 ก็ถือว่า ยังพอจะเล่นรอบเก็งกำไรได้อยู่ และรับความเสี่ยง จะไม่เสียหายมาก